

Current Price : 9.65

Consensus Avg.TP 67 : 11.93



## Fundamental View

บริษัทมองแนวโน้มผลประกอบการในช่วง 2H67 ยังคงได้รับแรงหนุนจากปริมาณรถไหลเข้าสู่ลานประมูลเพิ่มขึ้น และ อัตราการจบประมูลและระดับราคาจบประมูลมีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 2H66

- AUCT รายงานกำไรสุทธิ 2Q67 เพิ่มขึ้น 27.9% YoY ที่ 83.4 ล้านบาท ผลจากรายได้การให้บริการประมูลรถที่สูงขึ้น และ อัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น โดยบริษัทมี รายได้จากการให้บริการ เพิ่มขึ้น 13.4% YoY ที่ 304.7 ล้านบาท ผลจากรายได้จากการประมูลเติบโต 11.9% ที่ 248.4 ล้านบาท และ รายได้ค่าขนถ่ายและบริการเสริม เติบโต 20.8% YoY ที่ 56.3 ล้านบาท ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถที่ไหลเข้าสู่ลานประมูลและปริมาณจบประมูลที่เพิ่มสูงขึ้น ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น(GPM)อยู่ที่ระดับ 49.1% เพิ่มขึ้นจากระดับ 47.9% ในช่วง 2Q66 ผลจากต้นทุนบริการส่วนใหญ่ได้แก่ ต้นทุนพนักงาน ต้นทุนในการขยายและปรับปรุงสำนักงานใหญ่สาขา และ คลังสินค้าเพื่อรองรับรถในลานประมูล เป็นต้นทุนคงที่
- บริษัทมองแนวโน้มผลประกอบการในช่วง 2H67 ยังคงได้รับแรงหนุนจากการชะลอตัวลดลงของยอดจัดสินเชื่อรายใหม่ตามความเข้มงวดของการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน,หนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับที่สูง และ สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกันยังคงขยายตัว เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ปริมาณรถไหลเข้าสู่ลานประมูลเพิ่มขึ้น รวมถึงมีโอกาสที่อัตราการจบประมูลและระดับราคาจบประมูลมีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 2H66



## Technical View (กราฟรายวัน)

ราคาฟอร์มเป็นรูปแบบ Ascending Triangle โดยสะสมกำลังไถลกรอบล่างบริเวณ 9.45 พร้อมสัญญาณบวกจาก MACD ระยะถัดไป หากยังไม่หลุดระดับกรอบล่าง จะมีโอกาสฟื้นตัวล้นผ่าน 10.40 เพื่อย้ำภาพเชิงบวก

แนวรับ

9.45-9.30

แนวต้าน

10-10.40

**“AUCT ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการประมูลทรัพย์สินทุกประเภท ครอบคลุมการบริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประมูลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าของทรัพย์สิน และ ผู้ร่วมประมูล เช่น การบริการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเพื่อประมูล จัดหาแหล่งเงินทุนให้กับผู้สนใจและเข้าร่วมประมูลโดยการประสานงานกับสถาบันการเงิน เป็นต้น”**

บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลและหลักการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ เพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลเท่านั้น การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทวิเคราะห์นี้หรือไม่ก็ตาม มาจากวิจารณญาณของนักลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด

อภิชาติ เลิศสาครศิริ นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน เลขทะเบียน 053891

อภิสิทธิ์ ภัทรสกลเกียรติ นักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค เลขทะเบียน 061710